

MGA NAKAGAMIT NA NG ADABOOST



“ Kung ikukumpara sa daming ani ko sa 7,000 sqm, ang naga-gamitan ng Adaboost ay umaabot ng up to 70 kaban. Mas mataas kaysa sa normal na 50-55 kaban. ”

LIGAYA CORNEL
Umingan, Pangasinan



“ Talagang nakatipid ako sa pag gamit ng abono. From 7 bags/ha noon, Naging 2 bags/ha nalang ngayon. Tumaas rin ng halos 30% ang ani ko. Dati 70 bags/ha ang kinikita ko, pero sa Adaboost ay naging 100 bags/ha na. ”

ULYSSES APOCAY
Abel Sara, Iloilo



“ Nakita ko, na ang bagong tanim na palay ay naging maberde agad ang mga dahon. Dati ay madami kami maglagay ng abono, pero nung gumamit kami ng Adaboost ay naka tipid na kami sa pag gamit ng abono. ”

DEXTER ATIENZA
Santiago Naujan, Oriental Mindoro



“ Nakita ko talaga na humaba ang mga ugat at maraming suhi. Dati gumagamit ako ng 8-10 bags/ha na abono, ngayon ay nabawasan pero mataas parin ang ani ko. Mula 100 kaban ay naging 120 kaban na dahil sa Adaboost. ”

FREDDIE PALABRICA
Dela Pena Barotac Nuevo, Iloilo

NATIONWIDE BRANCHES

LUZON • VISAYAS • MINDANAO



TARA USAP TAYO!

0917-723-2626

www.adamco.ph

adamcoph

ADAMCOph

ADABOOST BIOFERTILIZER

SULIT ANG NAKUKUHANG NUTRISYON SA PATABA, GAWA NG BIOFERTILIZER NA MABISA!

Ito ay isang uri ng VAM (Vesicular Arbuscular Mychorrhizae) na tumutulong sa pagkuha ng nutrisyon sa lupa, pag berde ng halaman at pagdami ng bungang tanim upang madagdagan ang inyong ani mula 15% hanggang 30%.



125g para sa isang ektarya



PALAY



MAIS



PILING GULAY/ PRUTAS

Registered with Fertilizer & Pesticide Authority Pursuant to P.D. 1144 FPA Registration No. 1-7IF-0535-TPA

*Hindi nirerekomenda na ilagay ang Adaboost sa mga cruciferous vegetables o gulay tulad ng Broccoli, Brussel Sprouts, Cauliflower, Spinach, Cabbage o Repolyo.

HALAMANG PANANIM**DAMI NG PAG-GAMIT****PANUNTUNAN SA PAG-GAMIT**

Palay-Sabog Tanim	125 gramo kada ektarya	Para sa 1 ektaryang palayan, ihalong mabuti ang 125 gram (1 bote ng Adaboost) sa tubig depende sa dami ng binhing gagamitin. Sundin ang sumusunod na dami ng tubig depende sa dami ng binhing gagamitin: 20 kilo ng binhi - 2 litro ng tubig 40 kilo ng binhi - 4 litro ng tubig 80 kilo ng binhi - 8 litro ng tubig Ihalo o iispray ang tubig na may Adaboost sa binhi. Maingat na haluin ang binhi para masiguro na malalagyan ang bawat butil ng palay. Gawin ito 1-2 oras bago isabog ang binhi.
Palay-Lipat Tanim	125 gramo kada ektarya	May dalawang pinaka-pektibong paraan ng paggamit ng Adaboost sa lipat-tanim na palay. 1) Bago magsabog ng binhi sa punlaan/kama, ihalong mabuti ang 125 gram (1 bote ng Adaboost) sa tubig depende sa dami ng binhing gagamitin sa 1 ektarya. Sundin ang sumusunod na dami ng tubig batay sa dami ng binhi: 20 kilo ng binhi - 2 litro ng tubig 40 kilo ng binhi - 4 litro ng tubig 80 kilo ng binhi - 8 litro ng tubig Ihalo o iispray ang tubig na may Adaboost sa binhi. Maingat na haluin ang binhi para masiguro na malalagyan ang bawat butil ng palay. Gawin ito 1-2 oras bago isabog ang binhi sa punlaan. 2) Paggamit para sa punlaan ng binhi/kama, ihalong mabuti ang 125 gram (1 bote ng Adaboost) sa 16 litro ng tubig (1 karga). Idilig o iispray sa punlaan ang lahat ng laman ng knapsack sprayer 2-3 araw bago maglipat tanim. Siguraduhing sasapat ito para malagyan ang lahat ng punlaan na gagamitin para sa 1 ektaryang palayan.
Mais	125 gramo kada ektarya	Para sa 1 ektaryang maisan ihalong mabuti ang 125 gram (1 botelya ng Adaboost) sa 1.5 litrong tubig. Mula sa tubig na hinaluan ng Adaboost, kumuha ng 150ml (isang lata ng sardinas) at ilagay sa knapsak sprayer pagkatapos ay punuin ito ng tubig upang makagawa ng 1 karga ng Adaboost solution. Ispray o idilig sa puno ng mais 7 araw mula sa pagtubo nito (4-6 leaf stage). Gumamit ng hindi bababa sa 10 karga ng Adaboost spray solution para sa 1 ektaryang maisan. Siguraduhing mababasang mabuti ang puno ng halaman upang makarating ang produkto sa mga ugat nito.
Namumungang gulay tulad ng talong, kamatis, ampalaya, sili, okra, pipino, kalabasa, patola, upo at iba pang katulad na gulay	125 gramo kada ektarya	Para sa 1 ektaryang gulayan, ihalong mabuti ang 125 gram (1 botelya ng Adaboost) sa 1.5 litrong tubig. Mula sa tubig na hinaluan ng Adaboost, kumuha ng 150ml (isang lata ng sardinas) at ilagay sa knapsak sprayer pagkatapos ay punuin ito ng tubig upang makagawa ng 1 karga ng Adaboost solution. Ispray o idilig sa puno ng halaman pagkatapos mag-lipat tanim. Gumamit ng hindi bababa sa 10 karga ng Adaboost solution para sa 1 ektarya. Siguraduhing mababasang mabuti ang puno ng halaman upang makarating ang produkto sa mga ugat nito.
Tubo	125 gramo kada ektarya	Para sa 1 ektaryang tubuhan, ihalong mabuti ang 125 gram (1 botelya ng Adaboost) sa 200 litrong tubig. Ispray o idilig sa cane line bago ito tabunan ng lupa. Para sa ratoon, iispray o idilig sa puno ng halaman pagkasibol. Siguraduhing mababasang mabuti ang puno ng halaman upang makarating ang produkto sa mga ugat nito.
Pinya	250 gramo kada ektarya	Para sa 1 ektaryang pinyahan, ihalong mabuti ang 250 gram (2 botelya ng Adaboost) sa 200 litrong tubig upang makagawa ng Adaboost solution. May dalawang pinaka-pektibong paraan ng paggamit ng Adaboost: 1) Kung gagawin ang "seed-piece" dipping, itubog ang ilalim na bahagi ng binhing pananim sa Adaboost solution bago itanim. Maaaring idilig sa pinyahan ang matitirang Adaboost solution. 2) Iispray o idilig sa puno ng halaman ang Adaboost solution pagkatapos magtanim. Siguraduhing mababasang mabuti ang puno ng halaman upang makarating ang produkto sa mga ugat nito.
Tabako	125 gramo kada ektarya	Para sa 1 ektaryang tabako, ihalong mabuti ang 125 gram (1 botelya ng Adaboost) sa 1.5 litrong tubig. Mula sa tubig na hinaluan ng Adaboost, kumuha ng 150ml (isang lata ng sardinas) at ilagay sa knapsak sprayer pagkatapos ay punuin ito ng tubig upang makagawa ng 1 karga ng Adaboost solution. Ispray o idilig sa sa halaman 1-2 linggo pagkatapos itanim. Gumamit ng hindi bababa sa 10 karga ng Adaboost solution para sa 1 ektarya ng tabako. Siguraduhing mababasang mabuti ang puno ng halaman upang makarating ang produkto sa mga ugat nito.
Root Crops tulad ng cassava (kamoteng kahoy), patatas, carrots, labanos, sibuyas, bawang at iba pang katulad na pananim	125 gramo kada ektarya	Para sa 1 ektaryang "Root Crops" at iba pang katulad na pananim kagaya ng cassava (kamoteng kahoy) patatas, carrots, labanos, sibuyas, bawang atbp., ihalong mabuti ang 125 gram (1 botelya ng Adaboost) sa 1.5 litrong tubig. Mula sa tubig na hinaluan ng Adaboost, kumuha ng 150ml (isang lata ng sardinas) at ilagay sa knapsak sprayer pagkatapos ay punuin ito ng tubig upang makagawa ng 1 karga ng Adaboost solution. Ispray o idilig sa puno ng halaman 1-2 linggo pagkatapos itanim o pagkasibol. Gumamit ng hindi bababa sa 10 karga ng Adaboost solution para sa 1 ektarya. Siguraduhing mababasang mabuti ang puno ng halaman upang makarating ang produkto sa mga ugat nito.
Perennial Industrial Crops tulad ng saging, niyog, kape, kakaw, abaka, palm oil, paminta at rubber tree	125 gramo kada 2,000 punla	Ihalong mabuti and 125 grams (1 botelya ng Adaboost) sa 200 litro ng tubig upang makagawa ng Adaboost solution na sapat para sa 2,000 na punla. Diligan ng 100ml Adaboost solusyon ang bawat halaman 1 araw pagkatapos na ito ay itanim sa polyethylene bag.

Mahalagang Paalala: Ang Adaboost ay dapat i-apply sa puno ng halaman upang makatiyak na ito ay makakarating sa ugat ng tanim. Kung gagamitin naman sa buto, tiyaking mababasa ang bawat butil upang matiyak na makakakuha ng Adaboost ang lahat ng binhi.